

Số: 2866/TCT-DNK  
V/v: Xử lý truy thu thuế hoạt động  
kinh doanh xe hai bánh gắn máy.

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2006

Kính gửi: Chi cục Thuế huyện M'ĐRĂK - tỉnh Đắk Lắk

Trà lời công văn số 14/CV-CCT ngày 2/7/2006 của Chi cục Thuế huyện M'ĐRĂK, tỉnh ĐĂKLĂC xin ý kiến về việc xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh xe hai bánh gắn máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo điểm 5, Mục I, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì:

Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng đã được cơ quan thuế chấp thuận cho áp dụng thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; trong quá trình thực hiện cơ sở kinh doanh vi phạm về việc ghi chép hạch toán sổ kế toán không đúng chế độ, kê khai giá bán không đúng thực tế thu tiền của khách hàng thì cơ quan thuế áp dụng biện pháp ấn định thuế phải nộp và ra thông báo đình chỉ việc việc nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Theo quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh đã được cơ quan thuế chấp thuận cho nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nhưng qua kiểm tra có vi phạm về ghi chép, hạch toán kế toán, lập hoá đơn, chứng từ không đúng quy định thì cơ quan thuế được quyền bác bỏ việc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ kể từ thời điểm kiểm tra xác định có vi phạm.

Giá làm căn cứ xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế GTGT và thuế TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy là giá tính thuế trừ lệ phí trước bạ do UBND tỉnh ban hành. Trường hợp qua xác minh của người mua, nếu có đủ căn cứ (như các chứng từ thu tiền, giấy biên nhận tiền của của khách hàng do cơ sở kinh doanh lập,...) để chứng minh giá bán thực tế cao hơn giá tính thuế trừ lệ phí trước bạ thì căn cứ vào giá đã xác minh để xử lý.

Việc xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2220 TCT/NV6 ngày 19/6/2003 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời đề Chi cục Thuế biết và thực hiện. *T. 12/1*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk
- Lưu: VT, Ban DNK (2b).*5*

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



*Phạm Văn Huyền*

Phạm Văn Huyền